



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้อนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย จำนวน ๑๒ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระยะเวลา ในการวิจัย จำนวน ๑๒ เดือน นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ทำประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

๑. “การวิจัยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ( Critical Thinking) ของนักศึกษาครู สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
โดย อาจารย์สายฝน ทรงเสียงไชย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะครุศาสตร์ อนุมัติทุนสนับสนุน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. “การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของนักศึกษาครู สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
โดย อาจารย์ดุขุฎี เท็ดบารมี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
คณะครุศาสตร์ อนุมัติทุนสนับสนุน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
(สามแสนบาทถ้วน)
๓. “การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
โดย อาจารย์เกียรติขจร โสภณาภรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
คณะครุศาสตร์ อนุมัติทุนสนับสนุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน)
๔. “การสร้างองค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
โดย อาจารย์จตุติมา รัตนพลแสนย์ สาขาวิชาจิตวิทยา  
คณะครุศาสตร์ อนุมัติทุนสนับสนุน จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. “อาหารพื้นบ้านบนความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ชาวไทยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา”  
โดย อาจารย์ศุภวัฒน์ นามคำ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติทุนสนับสนุน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)